



ประกาศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๕ แล้วนั้น

บัดนี้ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินแล้ว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีตามความในมาตรา ๑๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้

นายสุวิช รังสิตพล

เป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ

นายอำนวยการ วีรวรรณ	เป็น	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง
นายกร ทัพพะรังสี	เป็น	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม
นายมนตรี พงษ์พานิช	เป็น	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข
นายสมัคร สุนทรเวช	เป็น	รองนายกรัฐมนตรี
นายโกศล พลกุล	เป็น	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายชิงชัย มงคลธรรม	เป็น	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายปิยะฉัตร วัชรภรณ์	เป็น	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายวีระกร คำประกอบ	เป็น	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์	เป็น	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายรักเกียรติ สุขธนะ	เป็น	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายจาตุรนต์ ฉายแสง	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายประจวบ ไชยสาส์น	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายพิทักษ์ อินทรวินัยนันท์	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ

นายชูชีพ หาญสวัสดิ์	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
นายกรีช กงเพชร	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
นายสำเภา ประจวบเหมาะ	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
นายประวัฒน์ อุตตะโมด	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายดิเรก เจริญผล	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอร่าม โล่ห์วีระ	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายพินิจ จารุสมบัติ	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสมพร อิศิวเหม	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายเสนาะ เทียนทอง	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายเรืองวิทย์ ลิกค์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายสุวิทย์ คุณกิตติ	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายฉัตรชัย เอียสกุล	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
นายเอกพร รักความสุข	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
นายอดิศร เพียงเกษ	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
นายสังข์ทอง ศรีธเรศ	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายจำลอง ครุฑขุนทด	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายสุนทร วิชาวัลย์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายสมาน ภูมิระกาญจนะ	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายสมภพ อมาตยกุล	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายมนตรี ด่านไพบูลย์	เป็น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๕

เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

นายกรัฐมนตรี